
 

144. löggjafarþing 2014–2015.
Þingskjal 292  —  254. mál.

Fyrirspurn

til forsætisráðherra um yfirstjórn vísinda og háskóla.

Frá Katrínu Jakobsdóttur.

1. Hvernig hyggst ráðherra sem formaður Vísinda- og tækniráðs framfylgja stefnu ráðsins
um einföldun stofnanakerfis þannig að rannsókna- og vísindakerfið verði heildstæðara?
Er stefnt að lagabreytingum í þessu skyni?

2. Hvernig hyggst ráðherra efla samvinnu allra stjórnmálahreyfinga á sviði vísindamála?

 




